

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์</p>	<p>สิทธิบัตรยา</p> <p>-เสนอข่าว นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า มาตรการพิเศษที่รัฐบาลกำลังใช้แก้ไขปัญหาค่าออกสิทธิบัตรล่าช้า จะช่วยแก้ปัญหาค่าขอรับสิทธิบัตรที่ค้าง การพิจารณาอยู่กว่า 3.6 หมื่นคำขอ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีก 2-3 ปี สະสงาค่าขอทั้งหมด สำหรับข้อกังวลเรื่องยาแพง มีอย.เป็นผู้ดูแลการขึ้นทะเบียนยาอยู่แล้ว ส่วนกระทรวงพาณิชย์มีพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ดูแลเรื่องราคา ที่ผ่านมาได้เจรจากับผู้ผลิตยาเพื่อต่อรองให้ยาชนิดชนิดหนึ่งลดราคาจาก 2,000 บาท เหลือ 300 บาทเท่านั้น</p> <p>-เสนอข่าว นายสัตยะพล สัจจะเดช นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์สนับสนุนรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตร เนื่องจากการพัฒนากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรัฐบาลเห็นความสำคัญ รวมถึงพยายามแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดความทัดเทียมในระดับนานาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ในการจัดแถลงข่าวค่านอก ม.44 ปล่อยสิทธิบัตรยา ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงว่า รัฐบาลไม่ควรออก ม.44 ในการจดสิทธิบัตรยา การดำเนินการควรไปเป็นตามหลักประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมเนื่องจากการจดสิทธิบัตรยามักเป็นบริษัทยาต่างประเทศ เมื่อได้รับสิทธิบัตรจะเป็นการผูกขาดอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศและอก.ไม่สามารถผลิตยาซื้อสามัญได้ และเมื่อบริษัทได้รับสิทธิบัตรแล้วอย.จะหมดอำนาจต่อรองทันที เหมือนกับที่ไทยเคยต่อรองราคายาต้านไวรัสเอชไอวี ยาหัวใจ และยารักษามะเร็ง แต่บริษัทไม่ลดให้ จนนำไปสู่การทำซีแอล</p> <p>เครือข่ายฯมีข้อเสนอ ดังนี้ 1.คัดกรองคำขอสิทธิบัตรที่เกิน5ปี 2.เครือข่ายฯ เคยยื่นคู่มือคัดกรองคำขอที่เข้าข่ายสิทธิบัตร evergreening หรือสิทธิบัตรไม่มีวันตาย และให้ตัดออก 3.ตัดการขอจดสิทธิบัตรที่เกินคำขอที่ไทยอนุญาต เช่น คำขอเกี่ยวกับการใช้จุลชีพ เป็นต้น และ 4.กรรมการสิทธิบัตรต้องมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรนั้นๆ เพื่อร่วมกันพิจารณา</p> <p>-น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า ที่คสช.ระบุว่า มีคำขอจดสิทธิบัตรยาค้างถึง 12,000 ฉบับ ยังไม่เห็นรายละเอียด แต่จากนักวิชาการที่ทำงานวิจัยเรื่องสิทธิบัตรไม่มีวันตายเคยขอข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2542-2553 ประเมินได้ว่ามีคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเกี่ยวกับยา 3,000 ฉบับ และร้อยละ 84 เป็นคำขอสิทธิบัตรที่ไม่มีการพัฒนานวัตกรรม โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรร้อยละ 33 เป็นสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 13 เยอรมนี นอกนั้นเป็นฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เป็นต้น</p> <p>-นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล ผู้แทนมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ไม่มั่นใจเกี่ยวกับการต่อรองราคาของรัฐ โดยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับยาไวรัสตับอักเสบบีโซฟอสบูเวียร์ ราคาขายในสหรัฐอเมริกาเม็ดละ 20,000 บาท พบว่าผู้ผลิตมายื่นคำขอสิทธิบัตรฉบับแรก จะหมดอายุในเดือนเมษายน 2567 และมีการยื่นคำขอสิทธิบัตรจากยาตัวเดียวกันไปอีก 12 ฉบับ ซึ่งจะทำให้ถูกคุ้มครองและผูกขาดไปถึงเดือนกรกฎาคม 2577 ที่ผ่านมามีระบบต่อรองราคา ยา ซึ่งบริษัทผู้ผลิตให้ราคาต่ำสุดเม็ดละ 1,500 บาท แต่หากไทยผลิตได้เองจะราคาเม็ดละ 100 บาท จีนและอียิปต์จึงปฏิเสธให้สิทธิบัตรใหม่กับยาตัวนี้ เพราะรู้ว่าหากให้สิทธิบัตรการต่อรองราคาให้ถูกลงเป็นไปไดยาก</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด</p> <p>โลกวันนี้โลกวันนี้</p> <p>คอลัมน์</p> <p>จุก(ละหุก)คิด</p>	<p>การช่วยเหลือผู้ป่วยในวัดพระธรรมกาย</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตร. กล่าวว่า ใช้เวลา 17 นาทีหลังได้รับข้อความจากศูนย์สั่งการถึงตัวผู้ป่วย และใช้เวลาปัมหัวใจอีก 5 นาที ซึ่งถือว่าเข้าถึงตัวผู้ป่วยเร็วแล้ว ข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่กักรถไม่เป็นความจริง และวันนี้แพทย์ได้ออกหนังสือรับรองการตายแล้วว่า ปอดอักเสบติดเชื้อ ส่วนผลการตรวจชันสูตรฉบับสมบูรณ์ยังต้องใช้เวลากว่า 1 เดือน ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยพบยาขยายหลอดลม และยาฆ่าเชื้อจำนวนหนึ่งภายในห้องพักได้ส่งของกลางให้แพทย์แล้ว ยืนยันว่า ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และอาสาสมัครทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้ว</p> <p>-กล่าวถึงกรณีผู้เสียชีวิตในบริเวณวัดธรรมกาย ซึ่งโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าผู้ป่วยเสียชีวิตมาก่อนหน้าที่หน่วยแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินจะไปช่วย แต่จากคลิปวิดีโอของหน่วยแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินระบุว่าที่ช่วยเหลือไม่ทันเพราะขั้นตอนการประสานงานกับทหารและดีเอสไอ ทำให้เสียเวลาไปกว่า 1 ชั่วโมง 10 นาที เช่นเดียวกับ นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ สพฉ. ยืนยันว่าผู้ป่วยประสานหน่วยแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไป</p> <p>เรื่องนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าปัญหาในการช่วยเหลือเกิดจากการใช้ ม.44 แต่นายกฯ และคนรอบข้างยังพยายาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์ สถานการณ์ร้อน	<p>ยืนยันว่าเรื่องนี้ถูกต้อง เมื่อ "อำนาจคือความชอบธรรม" ก็ไม่รู้ว่าจะมี "คนตาย" อีกกี่ศพ</p> <p>-เสนอบทความ ว่า เกิดเป็นภาพลบสำหรับการใช้ ม.44 ซึ่งพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาล ได้ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะผู้ตายได้เสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง พร้อมทั้งข้อสังเกตว่า หลังจากที่คสช.ออกคำสั่งตาม ม.44 ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย มักจะมีข่าวบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวให้ถูกต้องชัดเจน และขอให้ผู้ไม่หวังดีหยุดพฤติกรรมมั่วร้าย สร้างความสับสน หรือเป็นชนวนของความแตกแยกในบ้านเมือง</p>
แนวหน้า ข่าวสด ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>ความไม่สงบภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว โจรใต้ใช้โอกา-เอ็ม 16 กราดยิงรถช่วยผู้ใหญ่บ้าน "รือเสาะ" ขณะพาลูก-หลานไปส่งโรงเรียน ทำให้มีคนตาย 4 คน คือ นางสน ทองจันทร์ อายุ 44 ปี นายสมชาย ทองจันทร์ 47 ปี นางรลิกา ดาดัง 39 ปี ภรรยา ด.ช.ธนกฤต ทองจันทร์ 8 ปี บาดเจ็บ 2 คน คือ ด.ญ.ศิริภัสสร ทองจันทร์ 12 ปี และ ด.ญ.ญานิตา ศรีสุวรรณ อายุ 6 ปี แพทย์ปฐมพยาบาลแล้วให้กลับบ้านได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง นพ.สจจ.นราธิวาส เปิดเผยว่า วันนี้ (3 มี.ค. 60) จะนำทีมเยียวยาจากสสจ.นราธิวาสเข้าเยี่ยม ด.ช.จิรภัทร ทองจันทร์ อายุ 12 ปี ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายกราดยิงรถรับส่งนักเรียนที่ อ. รือเสาะ ซึ่งอาการดีขึ้นและคาดว่าจะต้องพักฟื้นอย่างน้อยอีก 1 สัปดาห์ โดยแพทย์จากรพ.นราธิวาสราชนครินทร์ดูแลอย่างเต็มที่ และเมื่อสภาพร่างกายดีขึ้นแล้วจะดูในเรื่องเยียวยาจิตใจ ส่วนเด็กหญิงวัย 12 ปี อีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บนั้น จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องของจิตใจเช่นกัน ส่วนเรื่องเงินเยียวยา ทางจังหวัดมีคณะกรรมการและขั้นตอนในการช่วยเหลืออยู่แล้ว ส่วนในช่วงเย็นจะเดินทางไปวัดแป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อร่วมงานศพผู้เสียชีวิต ทั้ง 4 รายด้วย</p>
เว็บไซต์ newsfreelancer.com	<p>กรณี ดร.แก้มหอมรักษาแพทย์ทางเลือก</p> <p>-เสนอข่าว ดร.แก้มหอม สอนแก้ว แดงข่าวประกาศยุติโครงการรักษาฟรีในประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการศึกษาว่าจบ ป.เอก 5 ใบด้านมะเร็ง เป็นแพทย์ทางเลือกของอเมริกาจริง เคยรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจนหยุดการฟอกไตได้ และได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นที่อเมริกาจากการรักษาผู้ป่วยรายนี้ และขอให้ผู้มีกำลังสานต่อหากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี</p>
มติชน ไทยโพสต์	<p>คกก.แพทยสภาชุดใหม่</p> <p>-เสนอข่าวศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะนายกแพทยสภา เปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภาชุดใหม่ ประกอบด้วย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุศลนันท์ อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1 รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์เลขาธิการแพทยสภาพล.อ.ต.นพ.อิทธพรคณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา นพ.ภาคภูมิ สุปิยะพันธุ์ เทรียมัญญิกแพทยสภา ศ.นพ.วิรัตน์ พาณิชย์พงษ์ อนุกรรมการบริหาร นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อนุกรรมการบริหาร พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนาอนุกรรมการบริหารศ.เกียรติคุณนพ.สมศักดิ์โล่ห์เลขา ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา ศ.นพ.ลิน อนุราษฎร์ ที่ปรึกษา และ นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ที่ปรึกษา มีวาระ พ.ศ.2560-2562</p> <p>ภาพรวมในการทำงาน 2 ปีนับจากนี้ จะเน้นให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพที่ดี โดยผ่านแพทย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ทั้งการผลิตแพทย์ที่มีความสามารถและจริยธรรม รวมทั้งกำกับดูแลแพทย์ให้อยู่ในกรอบวิชาชีพ เป็นต้นนโยบายเร่งด่วน คือ สร้างความไว้วางใจ ลดช่องว่างระหว่างแพทย์กับแพทยสภา และสังคมกับแพทยสภา และจะมีการปรับปรุง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ให้ทันสมัย โดยปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบคดี จริยธรรมต่างๆ ที่เข้ามาในแพทยสภา มีคณะกรรมการชุดเดียว เพื่อลดขั้นตอนและให้รวดเร็วขึ้น สำหรับเรื่องการร้องเรียน เริ่มลดน้อยลงเพราะสธ.มีระบบตรวจสอบเข้มข้น มีการเยียวยามากขึ้น ทำให้คนไข้ไม่ติดใจในพฤติกรรมและยุติเรื่อง</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p>ร้องเรียนคลินิกศัลยกรรมสกปรก</p> <p>-มีผู้ใช้เฟซบุ๊กแจ้งขอให้ตรวจสอบคลินิกศัลยกรรมวโยเมดิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.เวียงแจ้วัฒนะ พร้อมแนบรูปถ่ายสภาพภายในร้าน ระบุว่า สกปรกมาก ไม่เหมาะกับการเป็นคลินิกศัลยกรรม</p>
M2F บางกอกโพสต์	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 1 มี.ค. ของทุกปี เป็น "วันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ" โดยจากการสำรวจทัศนคติประชาชนเกี่ยวกับการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ พบว่าร้อยละ 58.4 มีเจตคติรังเกียจ และเลือกปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การซื้ออาหารจากผู้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ติดเชื้อเอชไอวี
ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว หมอกควันภาคเหนือ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนใน 8 จังหวัด แต่กระทรวงมหาดไทยไม่กระตือรือร้นในเชิงป้องกันเท่าที่ควร ผิดกับกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข แสดงความรับผิดชอบการรักษาเร่งด่วนสุขภาพหลังเกิดเหตุทันที มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว และ ลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมแนะนำประชาชน กลุ่มเสี่ยง ถึงวิธีปฏิบัติตัวในพื้นที่หมอกควันเกินมาตรฐาน</p>
สยามรัฐ M2F	<p>ห้ามนำเข้าขนม BLACK POWDER</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. และโฆษก ออย. เปิดเผยว่า หลังจากมีการแชร์ข่าวว่า เด็กหญิงคนหนึ่งกินขนมชื่อ Black powder แล้วมีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน จนหมดสติ เบื้องต้นพบว่า มีข้อความภาษาจีน ไม่มีข้อความภาษาไทยและเลข ออย. จึงได้ประสานสสจ.ในพื้นที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงประสานด้านอาหารและยา กรมศุลกากร ให้เพิ่มการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกรณีพิเศษ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าวไม่อนุญาตให้นำเข้าเด็ดขาด</p>
ไทยรัฐ มติชน	<p>โรคหืด</p> <p>-เสนอข่าว รพ.จุฬาลงกรณ์แถลงผลสำเร็จการส่งกล่องรักษาโรคหืด เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดย นพ.ธิตินันท์ ศรีประสาธน์ หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ กล่าวว่า การรักษาโรคหืดด้วยนวัตกรรมล่าสุด คือ "การจี้หลอดลมด้วยความร้อน" พบว่า ลดโอกาสเกิดหอบหืดกำเริบมากกว่าครึ่งหนึ่ง ลดการมาพบแพทย์ห้องฉุกเฉินประมาณ 5 เท่า ลดโอกาสการนอน รพ. 73% ทำให้ผู้ป่วยลดการรับประทุกันยาและฉีดยาได้เป็นเวลานานถึง 5 ปี</p>
มติชน	<p>กาชาดขอรับบริจาคโลหิต</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย แจ้งว่า มีความต้องการโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) แรงด่วน 90 ยูนิท โดยเฉพาะกรุ๊ป A Rh- 60 ยูนิท และกรุ๊ป O Rh- 30 ยูนิท เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มะเร็ง ผ่าตัดหัวใจ โลหิตจางธาลัสซีเมีย เลือดออกในกระเพาะ ฯลฯ เนื่องจากเป็นหมู่โลหิตที่หายากในคนไทย ผู้ประสงค์จะบริจาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร 0-2256-4300</p>
ไทยรัฐ	<p>ฉีดวัคซีนป้องกันหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 ก.พ. 60 พบว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีผู้ป่วยด้วยโรคหัดแล้ว 220 ราย เสียชีวิต 1 ราย จึงเตือนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด</p>
ไทยรัฐ	<p>กทม.เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษก กทม. เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 60 พบผู้ป่วยสะสม 1,539 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยในพื้นที่ กทม.ที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ราชเทวี พญาไท บางรัก สะพานสูง และบางกะปิ ตามลำดับ</p>
ข่าวสด	<p>มน.พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวในพิธีเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง มน. กระทรวงสาธารณสุข สปสช. โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มน. ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอที่มุ่งสู่การสร้างสิ่งแวดล้อม นโยบาย และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเกิดอำเภอสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เล่นกับไฟ	<p>วันไตโลก</p> <p>-เสนอว่า ช่วงนี้ทั้งโลกรณรงค์ลดการบริโภคอาหารรสเค็มในโอกาส "วันไตโลก" ในไทยก็มีหลายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือ แต่ละงานตั้งชื่อต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกัน เช่น ลดเค็ม คนไทยห่างไกลโรค, อ้วนกลม ระวังไต ฯลฯ ซึ่งการกินเค็มและบริโภคโซเดียมในรูปแบบต่างๆ ถึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไต ก็จะทำให้ความดันโลหิตสูง ซึ่งสถิติผู้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อายุ 50 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นโรคนี้อันเหมือนกันทั่วโลก การลดกินเค็มและอาหารที่ใช้โซเดียมลดอาหาร คนไทยจึงควรพึงปฏิบัติเคร่งครัดเพื่อสุขภาพของเราเอง
เว็บไซต์สยามรัฐ มติชน,ไทยรัฐ,เดลินิวส์	<p>โรคหอบหืด</p> <p>-เสนอข่าว ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีคลินิกโรคหืดแบบง่าย 1,374 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งในโรงพยาบาลชุมชนที่ห่างไกล รศ.นพ.วีชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย เผยว่า โครงการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ได้พัฒนาบัตรกรม EACC Health Card ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลบุคคลที่เชื่อมโยงโรงพยาบาลเครือข่าย และข้อมูล 43 แฟ้มของสธ.ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ป่วยสามารถนำบัตรนี้ไปใช้ได้ทั่วประเทศ ทำให้สะดวกและได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ สถาบันทางการแพทย์สามารถนำข้อมูลไปใช้ทำวิจัย และยังช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการดูแลผู้ป่วย-กำหนดนโยบายดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ แถลงว่า รพ.จุฬาลงกรณ์ ประสบความสำเร็จในการนำนวัตกรรมใหม่ใช้ในการรักษาโรคหืดเรื้อรังขั้นรุนแรง ทำให้ผู้ป่วยลดปริมาณการกินยาและฉีดยาได้เป็นเวลานานถึง 5 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย สถานการณ์โรคหืดในปัจจุบัน พบผู้ป่วยประมาณ 3-4 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 70 ล้านคน โรงพยาบาลสามารถคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถรักษาโรคหืดได้ โดยเฉพาะเพียงแห่งแรกในประเทศไทย แต่นับเป็นแห่งแรกในอาเซียน นวัตกรรมใหม่นี้เรียกว่าการจี้หลอดลมด้วยความร้อน ซึ่งใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคหืดอาการขั้นรุนแรง ซึ่งคำรักษาพยาบาลสำหรับนวัตกรรมดังกล่าว อยู่ที่ประมาณ 200,000 บาท ซึ่งครอบคลุมการรักษาทั้งหมด 3 ครั้ง ขณะนี้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ แต่ในอนาคตทาง รพ.จุฬาลงกรณ์จะนำนวัตกรรมดังกล่าวเข้าระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>จุฬาฯ วิจัยพบแนวทางการสร้าง 'ยาอายุวัฒนะ'</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิราภรณ์ คณาจารย์วิจัยดีเด่น สกว. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ดีเอ็นเอในสภาพปกติจะมีหมู่เมทิล ซึ่งทารกที่มีหมู่เมทิลบนสายดีเอ็นเอมาก จะโตเร็วกว่าทารกที่มีหมู่เมทิลบนสายดีเอ็นเอน้อย ส่วนคนชราจะมีหมู่เมทิลบนสายดีเอ็นเอลดลง เช่นเดียวกับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ใหญ่ที่มีกระดูกผุและผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งองค์ความรู้นี้จะนำไปสู่การประดิษฐ์ต้นแบบยาอายุวัฒนะ โดยการเติมหมู่เมทิลบนสายดีเอ็นเอเพื่อให้เซลล์ชราช้าลง หรืออาจทำให้เซลล์ที่ชราแล้วกลับมาเป็นเซลล์ที่แข็งแรงเหมือนของหนุ่มสาว โดยคณะวิจัยได้ใช้วิธีการทางชีววิทยาคอมพิวเตอร์และอนุพันธุศาสตร์ ทำให้ค้นพบกลไกที่เซลล์ของมนุษย์ใช้ในการเติมหมู่เมทิลที่ดีเอ็นเอในตำแหน่งเฉพาะ และพัฒนาเทคโนโลยีเติมหมู่เมทิลให้เซลล์ที่เสี่ยงในหลอดทดลองจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมตกแต่งโปรตีนกลุ่มดังกล่าว เพื่อใช้เป็นต้นแบบยาอายุวัฒนะอีกตัวหนึ่ง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>อินเดียสั่งห้ามขายน้ำอัดลม</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมผู้ค้ารายใหญ่ 2 สมาคม ของรัฐมิพนาฑู ประเทศอินเดีย สั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โคคา-โคลาและเป๊ปซี่ในพื้นที่ เนื่องจากเห็นว่าไม่ดีต่อสุขภาพ เพราะมีน้ำตาลสูงและผสมสารเคมี จึงส่งเสริมเครื่องดื่ม น้ำอัดลมของอินเดียและสนับสนุนให้ขายน้ำมะพร้าวแทน นอกจากนี้ ผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่ทั้ง 2 รายยังใช้ทรัพยากรน้ำจากแม่น้ำต่าง ๆ ในรัฐมากเกินไป จนทำให้เกษตรกรเดือดร้อน</p>

